



TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo
Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
☎ (84) 252 381 9560
E.mail : tgm_phanthiet@yahoo.com

THƯ MỤC VỤ

ĐẦU NĂM MỚI 2024 - KHAI MẠC NĂM THÁNH

MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chứng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

Cùng với toàn thể nhân loại, Giáo phận Phan Thiết chúng ta hân hoan bước vào Năm mới 2024 với bao thao thức và hy vọng trào dâng. Đặc biệt đối với Giáo phận Phan Thiết, Năm 2024 là một Năm Hồng ân, Năm thánh mừng Kim khánh, kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết thân yêu.

50 năm, một nửa thế kỷ trôi qua với bao “*thăng trầm thế sự*”, “*vật đổi sao dời*”. 50 năm nhìn lại để định hướng tương lai, “*ôn cố tri tân*”. 50 năm với bao hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể Giáo phận chúng ta qua lời chuyển cầu của Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, Bồn mạng Giáo phận.

Trong bầu khí của Năm Mục vụ 2024 của Giáo hội Việt Nam “*Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội*”, tôi mời gọi mọi thành phần dân Chúa tham dự Thánh lễ Bồn mạng, Khai mạc Năm thánh mừng Kim khánh Giáo phận vào ngày 01/01/2024, tại Nhà Thờ Chính Tòa để cầu nguyện cho Giáo phận, cho hòa bình trên thế giới. Xin anh chị em cùng với chúng tôi sống tâm tình Năm thánh của Giáo phận với chủ đề: “**Cùng Mẹ Maria đón nhận, hiệp thông và loan báo Tin Mừng.**”

1. Cùng Mẹ Maria sống tâm tình xin vâng “**đón nhận**”

Ngày xưa, trong biến cố truyền tin, Đức Maria đã thốt lên: “*Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền*” (Lc 1, 38). Mẹ Maria đã xin vâng đón nhận và trao ban Ngôi Hai Thiên Chúa cho nhân loại. Giáo phận Phan Thiết cũng đã xin vâng đón nhận hạt giống đức tin và nuôi dưỡng hạt giống ấy trải qua bao thăng trầm.

Trong dòng lịch sử của Giáo hội Việt Nam với 27 Giáo phận, Phan Thiết là Giáo phận thứ 25, đã đón nhận hồng ân đức tin từ các vị tiền nhân. Các vị tử đạo tại vùng đất Bình Thuận như những hạt giống đức tin được đón nhận, bị nghiền nát chôn vùi dưới lòng đất để trở sinh muôn ngàn bông hạt cho tương lai. Trong năm 1861, Cha Đominicô Cảnh, Cha Phaolô Cát bị chém đầu tại Phan Rí; hai nữ tu Anna Trì, Anê Soạn bị xử giáo tại Phan Rí cùng 13 giáo

dân. Cùng năm này cũng có 9 giáo dân đã chết vì đạo tại Bình Thuận.¹ Như thế, trong một năm, đã có 2 linh mục, 2 nữ tu và 22 giáo dân tử vì đạo trên vùng đất Giáo phận Phan Thiết ngày nay.

Chính đời sống đức tin quả cảm trung kiên của các bậc tiền nhân là động lực thôi thúc chúng ta sống hành trình đức tin xin vâng “đón nhận” cách mạnh mẽ. Cách cụ thể, trong tình hiếu kính, tôn vinh nhân đức trời vượt và công lao của vị Đại diện Tông tòa tiên khởi Giáo phận Đàng Trong, đáng đồng sáng lập Hội Thừa sai Paris, người cha của Hàng Giáo sĩ Việt Nam, đáng sáng lập Hội dòng và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá; được sự ủy thác của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được Đức Hồng y Tổng giám mục Bangkok ủy quyền, cùng với sự cho phép của Tòa thánh, Giáo phận Phan Thiết sẽ tổ chức ***Nghi thức Mở án Phong chân phước và Phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de La Motte*** vào ngày 13/01/2024, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao. Đây cũng là dịp hành hương và học tập của các Ca đoàn trong Giáo phận. Tôi mời gọi anh chị em hân hoan và tích cực tham dự ngày hành hương thật đặc biệt này.

2/ Cùng Mẹ Maria sống tâm tình “Hiệp thông”

Mẫu gương thứ hai mà Giáo phận Phan Thiết luôn noi gương Đức Mẹ là sống “hiệp thông”. Suốt cuộc đời của Mẹ luôn hiệp thông với Chúa Giêsu và với thân thể mầu nhiệm của Người là Giáo hội. Trên Thánh giá nơi Đồi Sọ, Chúa Giêsu đã trần trối: “*Đây là con của Mẹ, đây là mẹ của con*” (Ga 19,26-27). Biến cố này diễn tả sự hiệp thông cách trọn vẹn giữa Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Giáo hội. Noi gương Mẹ Maria, Giáo phận Phan Thiết đã sống “hiệp thông” trong mọi biến cố.

Quả thật, đời sống hiệp thông như ngọn lửa mãi bùng cháy trong trái tim của mọi người giáo dân vùng đất Bình Thuận từ khi được thai nghén cho đến khi Giáo phận được khai sinh, mặc cho những hoàn cảnh gian truân khốn khó “*dầu sôi lửa bỏng*”. Sự hình thành và phát triển các cộng đoàn giáo xứ gắn liền với những đợt di dân làm phu phen thời Pháp thuộc, cuộc di cư Bắc - Nam 1954, làn sóng tản cư chạy loạn bởi chiến tranh, chương trình giãn dân và kinh tế mới sau năm 1975 ... Có thể nói, mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan Thiết là một tổng thể đa sắc tộc, đa văn hóa, đa phương ngữ, đa truyền thống, đa vùng miền... Tuy nhiên, tất cả đều cùng chung một đức tin gắn bó keo sơn, “hiệp nhất trong đức tin”. Đây là nét son của Giáo phận Phan Thiết về đời sống “hiệp thông”.

Trong Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất năm nay (*từ ngày 18 – 25/01*), xin anh chị em cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo hội, cách riêng cho Giáo phận chúng ta sống tâm tình hiệp thông như Đức Mẹ.

3/ Cùng Mẹ Maria ra đi “loan báo Tin Mừng”

Mẫu gương thứ ba mà Giáo phận Phan Thiết luôn noi gương Đức Mẹ là ra đi “loan báo Tin Mừng”. Mẹ đã “*chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth*” (Lc 1,39). Khi đã xin vâng “***đón nhận***” Ngôi Hai Nhập

¹ x. Kỷ Yếu Địa Phận Nha Trang, 1972, tr. 9

Thê, Mẹ luôn “*hiệp thông*” với Chúa và mở ra với tha nhân bằng sự “chối dậy, vội vã ra đi” “*loan báo Tin Mừng*”. Noi gương Mẹ, Giáo phận Phan Thiết cũng mạnh mẽ ra đi loan báo Tin Mừng trong quá khứ và trong định hướng của tương lai.

Từ khi thành lập ngày 30/01/1975, Giáo phận Phan Thiết chỉ có 2 Giáo hạt, 49 Giáo xứ, 68.110 tín hữu². 48 năm sau, năm 2023, Giáo phận có 5 Giáo hạt, 103 Giáo xứ, 15 Giáo họ biệt lập, 192.112 tín hữu. Sự phát triển nhanh chóng này là nhờ vào tinh thần hăng hái “loan báo Tin Mừng” của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.

Tuy nhiên, để hành trình ra đi “loan báo Tin Mừng” triển nở trong thánh ý Chúa, tôi mời gọi anh chị em đào sâu đức tin với Đức Mẹ qua tập sách “*Đức Maria, hình ảnh của Giáo hội hiệp hành*” do Học viện Giáo Hoàng Quốc tế về Đức Maria biên soạn và phát hành. Thời gian và chương trình học sẽ được thông báo đến anh chị em thông qua các cha xứ.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa; quyết tâm noi gương Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, Bồn mạng Giáo phận; chúng tôi tha thiết mời gọi mọi thành phần dân Chúa sốt sắng và nhiệt tâm tham dự các ngày hành hương và học tập; các cử hành thánh thiêng trong Năm thánh mừng Kim khánh Giáo phận để đón nhận muôn ơn lành từ Thiên Chúa. Cách đặc biệt, chúng ta sẽ được lãnh nhận Ôn Toàn xá theo Sắc lệnh của Tòa thánh đã ưu ái ban cho Giáo phận Phan Thiết trong Năm thánh Kỷ niệm 50 năm Thành lập Giáo phận. (*xem file đính kèm: Địa điểm và Lịch cử hành Năm thánh*)

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, Bồn mạng Giáo phận, xin Chúa ban muôn ơn lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.

***Mến chúc anh chị em
NĂM MỚI dồi dào Phúc lộc,
NĂM THÁNH tuôn trào Thánh ân!***

Lễ thánh Stêphanô tử đạo, 26/12/2023



**† Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết**

² X. Lịch sử Giáo phận Phan Thiết, Lưu hành nội bộ, 1994, tr. 8; 31